

# Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục là lực lượng nòng cốt trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19

Chiều ngày 11/10, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, nhất là trong đợt dịch thứ tư - thời điểm dịch Covid-19 ở nước ta diễn biến phức tạp, Bộ Công an các đơn vị, địa phương đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự. Công an các đơn vị, địa phương đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội. Lực lượng Công an nhân dân tổ chức đoàn, tổ công tác, nhóm chốt đối trên không gian mạng; truy nguyên hàng nghìn đối tượng phát tán thông tin xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch; bắt, khởi tố, xử phạt hành chính hàng trăm đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật; ngăn chặn, yêu cầu gỡ bỏ hàng chục nghìn tin, bài viết, video, tài khoản mạng xã hội phát tán thông tin xấu độc. Cùng với đó, tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về trật tự xã hội, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy... Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải, lưu thông hàng hóa; phối hợp tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật; kiểm soát người, phương tiện ra, vào vùng dịch, khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa...

Đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong thời gian qua thể hiện vai trò là lực lượng nòng cốt tuyến đầu phòng, chống dịch; đồng thời, xứng đáng là lá chắn phòng, chống dịch, thanh bảo kiểm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sự bình yên của nhân dân. Kết luận hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch, mỗi đơn vị, tổ chức trong lực lượng Công an nhân dân là pháo đài vững chắc chống dịch. Tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp với các lực lượng có biện pháp phòng, chống, ứng phó với dịch hiệu quả cũng như tích cực tham gia phòng, chống dịch với tinh thần giữ vững và thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Thường xuyên cập nhật tình hình, phân tích, dự báo tình hình dịch bệnh, chủ động giải quyết kịp thời, nhanh gọn các vụ việc phức tạp nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lường trước được các tình huống phức tạp có thể xảy ra ở nhiều cấp độ khác nhau, nhất là các dấu hiệu bất ổn chính trị, xung đột xã hội do hậu quả của dịch Covid-19 để chủ động giải quyết kịp thời, hiệu quả. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh

trật tự, trong đó chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình dịch để kích động gây rối, chống phá, nhất là trên không gian mạng và các đối tượng lợi dụng tình hình dịch để trục lợi, vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài đến Việt Nam, quản lý công dân từ vùng có dịch về địa phương, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Khai thác, sử dụng triệt để dữ liệu quốc gia về dân cư và thế căn cước công dân gắn chip điện tử trong công tác phòng, chống dịch để kiểm soát di biến động dân cư, tạo điều kiện cho người dân đi lại trong bối cảnh chuyển trạng thái "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". Nhân dịp này, Bộ Công an trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

**TẮT ĐẠT**

# THÁI THỤY Khẩn trương thu hoạch lúa mùa

Đến ngày 10/10, toàn huyện Thái Thụy đã thu hoạch được 5.750/12.850ha lúa mùa. Để giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, đôn đốc người dân khẩn trương thu hoạch lúa mùa đã chín ngay khi thời tiết thuận lợi; đồng thời, chủ động công tác tiêu úng, bảo đảm an toàn cho những diện tích lúa chưa thu hoạch.



Nông dân xã Thụy Chính (Thái Thụy) thu hoạch lúa mùa.

# Hội nghị báo cáo viên trung ương thông báo kết quả hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)

Chiều ngày 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trung ương thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương dự và trực tiếp truyền đạt tại hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có đại diện thường trực huyện ủy, thành ủy, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện và báo

cáo viên các xã, phường, thị trấn. Tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, từ ngày 4 - 7/10, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp hội nghị lần thứ tư để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực

hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm; một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Việc tổ chức thực hiện có kết quả các Nghị quyết, kết luận của Trung

ương tại hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị sau hội nghị, các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, các báo cáo viên tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bài phát biểu khai mạc, bế mạc

hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ sớm có hướng dẫn cụ thể về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII. Sắp tới, toàn Đảng sẽ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII; đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất sẽ mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để quán triệt sâu sắc Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh, tạo bước đột phá mới trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khẳng định trách nhiệm, quyết tâm mới của từng cấp ủy, tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Ngoài ra, cần chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong thời gian tới.

**ĐÀO QUÝN**

# Kiểm điểm tiến độ triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Chiều ngày 11/10, đồng chí Đỗ Xuân Chúy, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị trực tuyến kiểm điểm tiến độ triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 với các tỉnh, thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có lãnh đạo Sở Y tế và đại diện các sở, ngành, đơn vị. Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), đến nay cả nước đã tiêm gần 55 triệu mũi vắc-xin phòng

Covid-19. Tỷ lệ tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin là gần 54% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều vắc-xin là hơn 21% dân số từ 18 tuổi trở lên. Cả nước có 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho trên 70% dân số từ 18 tuổi trở lên; 28 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin cho dưới 30% dân số từ 18 tuổi trở lên. Trung bình mỗi ngày cả nước tiêm từ 1,1 - 1,2 triệu liều vắc-xin. 2 địa phương có

tỷ lệ bao phủ đủ 2 mũi vắc-xin cao nhất là Thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã báo cáo tình hình tiêm vắc-xin phòng Covid-19; đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị về việc phân bổ vắc-xin trong thời gian tới. Dự kiến từ nay đến cuối năm số lượng vắc-xin tiếp nhận lớn, trong đó đến hết

tháng 10/2021 sẽ tiếp nhận thêm khoảng 45 triệu liều vắc-xin. Do đó, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành phố cần có kế hoạch thực hiện việc tiêm vắc-xin, bảo đảm đúng tiến độ, an toàn và hiệu quả; không để xảy ra tình trạng trục lợi vắc-xin. Những tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp cần có giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo tinh thần vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm sớm nhất; hướng dẫn người dân tự cài đặt và sử dụng ứng dụng số về sức khỏe điện tử và tiêm chủng. Tại Thái Bình, đến ngày 10/10 đã triển hiện

12 đợt tiêm với 395.453 mũi tiêm, trong đó 75.639 người được tiêm đủ 2 mũi, 244.175 người được tiêm 1 mũi. Số trường hợp phản ứng thông thường ghi nhận là hơn 43.800 trường hợp, chiếm tỷ lệ khoảng 11% (nằm trong giới hạn khuyến cáo). Công tác tiêm chủng được các địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai theo kế hoạch, không ghi nhận tình trạng phản ứng bất thường của vắc-xin. Thời gian tới, Thái Bình sẽ triển khai tiêm 200.000 liều vắc-xin Vero Cell và tiếp nhận 46.800 liều vắc-xin Pfizer.

**HOÀNG LANH**

# Chị Thúy đánh thức vùng đất hoang

Cả vùng đất rộng 7.600m<sup>2</sup> là nghĩa trang nhân dân cũ, bị bỏ hoang nhiều năm, dưới bàn tay và khối óc của người phụ nữ quyết đoán, hay lam hay làm đã hồi sinh thành trang trại tổng hợp từ phủ, cho thu nhập 500 triệu đồng/năm. Người phụ nữ đánh thức vùng đất đó là chị Lê Thị Thủy, thôn Đông Bình Cách, xã Đông Xá (Đông Hưng).

Việc chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu quả sang đào ao thả cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm để phát triển kinh tế gia đình không phải là chuyện mới ở huyện Đông Hưng nhưng chuyện về một người phụ nữ dám nhận nghĩa trang nhân dân cũ đầu tư hàng trăm triệu đồng cải tạo, phát triển thành công mô hình VAC

ở chỗ này. Nhiều chủ máy móc đã nhận lời rồi lại hủy không đến làm. Phải thuyết phục mãi mới có người đưa máy tới giúp nhưng từ phải căng bạt, rải rơm ở ngoài đồng không mong quanh đất ở, hàng ngày làm lem bết đất, đắp bờ cùng họ. Gian nan, áp lực vô cùng, thêm vào đó còn nỗi lo thiếu vốn. May mắn tôi được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đứng ra tín chấp với ngân hàng, Quý Tín dụng nhân dân cho vay vốn và bạn bè cho vay tiền để đầu tư xây dựng trang trại. Giờ ngồi nghĩ lại thú vị ban đầu ấy thấy mình lúc đó cũng liều.

Cũng nhờ dám liều, không sợ khó, sợ khổ, quyết đoán, đến nay chị Thủy đã là bà chủ của trang trại rộng lớn, bốn mùa quả ngọt, rộn rịp

tiếng gà, vịt, tiếng cá đớp mồi. Trong trang trại, chị Thủy đào 2 ao với diện tích 3.600m<sup>2</sup>, 1 ao thả cá trắm giống, 1 ao thả cá rô phi thương phẩm; xây 12 ô chuồng nuôi 1.000 con gà, ngan, vịt, 100 - 150 con lợn thịt. Chị còn được Trung tâm Khuyến nông Thái Bình, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hỗ trợ 1.000 con gà giống cùng 1 phần thức ăn chăn nuôi. Trên vườn chi trồng 200 cây hòe, 40 cây mít Malaysia, 25 cây nhãn Hương chi, 2 sào chuối. Để giảm chi phí chăn nuôi, chị Thủy đầu tư máy thái cây chuối, thái cỏ là những thứ có sẵn trên vườn làm thức ăn cho cá; mua máy về mài mỏ cho gà, ngan nhằm giảm tình trạng cắn mổ, ăn lông lẫn nhau, làm trụi lông, xấu mã và chậm lớn. Ngoài ra chị còn cấy 2 mẫu lúa, trồng hàng mầu bí và khoai tây vụ đông nhằm tăng thu nhập cho gia đình. Vùng

đất bỏ hoang ngày nào dưới bàn tay cần mẫn của chị Thủy giờ đã hồi sinh, mỗi năm cho thu nhập nửa tỷ đồng. Kinh nghiệm thành công của chị Thủy là: Muốn trang trại sinh lời thì mình phải chịu khó học hỏi, tìm hiểu từ thực tế các mô hình hiệu quả, qua sách, báo, qua mạng, tổ chức chăn nuôi bài bản theo đúng quy trình, giữ vệ sinh chuồng trại và làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Tôi mong xã tiếp tục tạo điều kiện cho thuê thêm đất để mở rộng trang trại.

Chị Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Xá khẳng định: Chị Lê Thị Thủy là người rất năng động, sáng tạo, "có gan làm giàu". Mô hình của chị Thủy được đầu tư bài bản, quy mô, mang lại hiệu quả cao, đang được các cấp hội khuyến khích hội viên học tập, làm theo. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, chị

Thủy còn là hội viên năng nổ, nhiệt tình với công tác hội, tích cực ủng hộ các phong trào, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Lao động cần cù, sáng tạo, chị Lê Thị Thủy đã đưa gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi của huyện Đông Hưng.

**TRẦN TUẤN**

**THU HIỀN**



Chị Lê Thị Thủy nuôi hàng nghìn con gà trong trang trại.